

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๙๐๕๙



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สำรองความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอนเพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๕๘๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๗๗๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ แจ้งการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำไปพิจารณาจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด สามารถจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความประสงค์ต้องการรับจัดสรรอัตราว่าง ตำแหน่งครูผู้สอนเพิ่มเติม โดยมีสถานศึกษาในสังกัดที่มีอัตราว่างสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และเป็นสถานศึกษาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คปร. กำหนดจัดทำข้อมูลลงในแบบสำรวจรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และเมื่อดำเนินการแล้วขอให้รับรองความถูกต้องของข้อมูลและจัดส่งให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบไฟล์ของโปรแกรม Microsoft Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ plankru.obec@gmail.com ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่ประสงค์ขอรับจัดสรรอัตราว่างดังกล่าว

โดยสำนักงาน ...

“เรียนดี มีความสุข”

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประมวลผลในภาพรวม และพิจารณาจัดสรรอัตราว่างให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อมูลอัตรากำลังสายงานการสอนตามความจำเป็นเร่งด่วน อนึ่ง อัตราว่างตำแหน่งครูผู้สอนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสงวนไว้มีจำนวนจำกัด อาจไม่สามารถจัดสรรได้ครบตามจำนวนความประสงค์ และตำแหน่งครูผู้สอนที่จัดสรรในครั้งนี้อาจไม่สามารถกำหนดตำแหน่งเป็นสายงานบริหารสถานศึกษาได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชณะ พิชณะวิศล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มแผนอัตรากำลัง
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย



<https://shorturl.at/Anuy3>